

THÔNG BÁO
Nội dung cuộc họp Ban Giám đốc thường kỳ

Ngày 14/8/2020, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền họp phiên thường kỳ đã thảo luận và thống nhất quyết nghị một số vấn đề sau:

1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19

Toàn Học viện tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Chính phủ và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Văn phòng phân công cán bộ y tế trực tại Cổng 36 Xuân Thủy, đo thân nhiệt bắt buộc đối với người đến làm việc tại Học viện; nhất là đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên được giao nhiệm vụ; các thí sinh, phụ huynh tại kỳ thi Tuyển sinh Năng khiếu báo chí năm 2020.

2. Đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó giám đốc, chỉ đạo:

Tổ chức tốt kỳ thi Tuyển sinh đại học năm 2020 môn Năng khiếu báo chí vào ngày 15 và 16/8/2020 theo kế hoạch, trong đó chú trọng sự phối hợp triển khai giữa các đơn vị liên quan. Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên cần truyền thông cho thí sinh và phụ huynh đến dự thi thực hiện tốt các phương án phòng, chống dịch Covid-19, tránh ùn tắc giao thông, đặc biệt là đối với các tuyến phố bị cấm đường và hạn chế phương tiện lưu thông phục vụ Lễ tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Các khoa, viện thông báo cho sinh viên đã hết kỳ nghỉ hè, trở lại học tập trung tại Học viện từ ngày 17/8/2020 theo kế hoạch đã ban hành; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các môn học có kết hợp giảng dạy từ xa, trực tuyến (30% thời lượng môn học), các khoa, viện cần xây dựng kế hoạch, tiến độ giảng dạy cụ thể, đăng ký, gửi về Ban Quản lý đào tạo, đồng thời có thể tiến hành áp dụng từ ngày 17/8/2020. Đối với trường hợp sinh viên Lào, sinh viên trong vùng dịch tại các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Dương, sinh viên thuộc diện F1, F2 phải cách ly theo quy định phòng dịch (có minh chứng việc cách ly), không đến Học viện học tập trung. Giảng viên hướng dẫn các sinh viên thuộc đối tượng giãn cách, cách ly học tập bằng hình thức từ xa, trực tuyến.

Khoa Kiến thức đại cương và Nghiệp vụ sư phạm khẩn trương rà soát, đề xuất chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho việc tự chủ đào tạo, cấp chứng chỉ giáo dục kiến thức quốc phòng - thể chất tại Học viện trong tháng 8/2020.

Làm tờ trình xin chủ trương của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phối hợp tuyển sinh và xây dựng chương trình các lớp văn bằng 2 đại học chính quy được học bổ sung để được cấp Bằng Lý luận chính trị cao cấp.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc, chỉ đạo:

Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh trật tự... phục vụ kỳ thi Năng khiếu báo chí.

Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan giải quyết dứt điểm việc thu hồi căng tin tầng hầm nhà hành chính A1. Tiến hành đánh giá hiện trạng nhà E3 để có phương án sửa chữa, nâng cấp, phục vụ đón sinh viên Lào vào ở. Phối hợp với các đơn vị đang làm việc tại nhà hành chính A1 sắp xếp, bố trí ổn định nơi làm việc theo phương án đã được phê duyệt. Phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện đề án ngoại ngữ, tin học rà soát, trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu quy định.

Triển khai hiệu quả việc đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị để ban hành.

3. Các công tác khác

Ban Tổ chức - Cán bộ khẩn trương làm các tờ trình xin chủ trương của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Các đơn vị khẩn trương triển khai đóng góp ý kiến phục vụ sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền./.

Nơi nhận:

- BGD (để báo cáo),
- Trưởng các đ/v trực thuộc để th/h,
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân,
- Lưu: VT, TCCB.

**T/L GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ**



Hà Huy Phương